

# ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๐๓/๖๔๖

สำนักงานประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๗ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง มติสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นว่าด้วยการเข้าถึงสิทธิด้านสุขภาพกลุ่มแรงงานข้ามชาติ และมติสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นว่าด้วยการเข้าถึงสิทธิด้านสุขภาพกลุ่มเด็กและเยาวชนไร้รัฐ ไร้สัญชาติ

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๗/ว(ล) ๒๘๔๑๘ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีขอให้สำนักงานประมาณเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรี กรณีคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเสนอเรื่อง มติสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นว่าด้วยการเข้าถึงสิทธิด้านสุขภาพกลุ่มแรงงานข้ามชาติ และมติสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นว่าด้วยการเข้าถึงสิทธิด้านสุขภาพกลุ่มเด็กและเยาวชนไร้รัฐไร้สัญชาติ เพื่อให้คณะกรรมการรับทราบ และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาดำเนินการตามมติที่เกี่ยวข้องต่อไป ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า มติสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นว่าด้วยการเข้าถึงสิทธิด้านสุขภาพกลุ่มแรงงานข้ามชาติ และมติสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นว่าด้วยการเข้าถึงสิทธิด้านสุขภาพกลุ่มเด็กและเยาวชนไร้รัฐไร้สัญชาติ จะช่วยให้เกิดการคุ้มครองสิทธิด้านสุขภาพของกลุ่มแรงงานข้ามชาติ กลุ่มเด็กและเยาวชนไร้รัฐไร้สัญชาติ ให้สามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม รวมทั้งสนับสนุนมาตรการของรัฐบาลในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด - ๑๙ และโรคระบาดอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยมีเป้าหมายอยู่ที่การเสริมสร้างสุขภาพ คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน รวมถึงการพัฒนาระบบสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) และธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังนั้น เพื่อให้มติสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นดังกล่าวที่สมาชิกสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นได้มีฉันทมติและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติแล้ว สามารถใช้เป็นแนวทางให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคมนำไปพิจารณาให้เกิดการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ยั่งยืน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อประชาชน ทั้งในระดับพื้นที่และระดับชาติ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพ

/และการ...

และการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชนทั่วประเทศ จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะรับทราบมติสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น จำนวน ๒ มติ ดังกล่าว และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาดำเนินการ ตามที่คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเสนอ โดยให้ดำเนินการในลักษณะบูรณาการ ทั้งด้านการวางแผนการกำหนดเป้าหมายร่วม ตัวชี้วัดผลสำเร็จและการจัดทำ รวมทั้งจัดให้มีระบบการติดตามประเมินผลแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หรือข้อตกลงร่วมกันตามภารกิจ เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว ประหยัด ลดความซ้ำซ้อน และสามารถขับเคลื่อนนโยบายให้บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ หากมีภาระค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เห็นควรให้หน่วยรับงบประมาณที่เกี่ยวข้องพิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โอนเงินจัดสรรหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มาดำเนินการในโอกาสแรก สำหรับค่าใช้จ่ายในปีต่อ ๆ ไป เห็นควรให้จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามความจำเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕

(นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร)

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

กองจัดทำงบประมาณด้านการบริหาร

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๑๔๔๗

โทรสาร ๐ ๒๒๗๙ ๗๙๗๐

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@bb.go.th